

ศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย ดินและหินถล่ม จังหวัดชุมพร

ความเร่งด่วน **ด่วนที่สุด**

ที่ ขพ ๐๐๒๑/ว.๐๓๕

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ถึง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง องค์กรภาคเอกชน และองค์กรอิสระ

**ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ ๐๒๗/๒๕๕๗**

ในช่วงวันที่ ๔ - ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้น และเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ทำให้ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทย มีคลื่นสูง ๑ - ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร

สำหรับจังหวัดชุมพร มีฝนเกือบทั่วไปร้อยละ ๗๐ - ๘๐ ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทย ทะเลมีคลื่นสูง ๑ - ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ ในช่วงวันที่ ๔ - ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

ฉะนั้น เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก ดินและหินถล่ม ได้ทราบเพื่อเตรียมการป้องกันระมัดระวังอันตราย ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในช่วงวันที่ ๔ - ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ และให้ติดตามประกาศเตือนภัย จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

๒. แจ้งเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือในช่วงวันที่ ๔ - ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ และให้ติดตามประกาศเตือนภัย จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

๓. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่เกิดภัย และจัดเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีสเตอร์เตือนภัย เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งสามารถติดตามสภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ([www.tmd.go.th](http://www.tmd.go.th))

๔. หากสถานการณ์มีความรุนแรงให้ดำเนินการตามขั้นตอนของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดทราบทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะยุติ ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐-๗๖๗๕๐-๓๒๒๓๐

(นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์)  
ปลัดจังหวัด, รักษาราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร